

NetSuite 2023 รีลีส 1 เพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยโซลูชันแรงงาน ใหม่

Tanios Boudames, Product Marketing Manager, SuitePeople

พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าที่สุดของธุรกิจของคุณ

คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการเพิ่มผลงานของพนักงาน

รวมถึงให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่พวกเขาในการทำงาน บันทึกชั่วโมงทำงาน และจ่ายค่าตอบแทน

ระบบการจัดการแรงงานจะช่วยให้ได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กำหนดการ ติดตามชั่วโมงแบบดิจิทัล

คำนวณค่าจ้างโดยอัตโนมัติ และจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานของคุณอย่างถูกต้อง

[NetSuite SuitePeople Workforce Management](#)

จะช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันและสเปรดชีทหลายรายการอีกต่อไป

โดยการมอบโซลูชันแบบรวมศูนย์ที่จะปรับปรุงการวางกำหนดการ บันทึกเวลาและการเข้างานได้ง่าย

คำนวณค่าจ้างโดยอัตโนมัติ และให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการ

ไม่ต้องคาดเดาในการวางกำหนดการอีกต่อไป

จัดหาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับกำหนดการของพนักงานให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

เครื่องมือการวางกำหนดการกะงานแบบแสดงรูปภาพใน NetSuite Workforce Management

จะมอบการผสมผสานระหว่างการประมาณการ เพิ่มเพลดกำหนดการของพนักงาน

และโมเดลการใช้งานแรงงานเพื่อให้จัดหาพนักงานได้อย่างเหมาะสม

รับข้อมูลเชิงลึกด้านแรงงานที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการขาย

เพื่อช่วยให้คุณวางแผนซัพพลายแรงงานเทียบกับดีมานด์ทางธุรกิจได้

คุณจึงแน่ใจได้ว่ามีพนักงานเพียงพอสำหรับให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้

ผู้จัดการยังสามารถดูชั่วโมงทำงานของพนักงานในสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งรวมถึงการทำงานล่วงเวลาแยกตามสถานที่ตั้ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำสามารถสร้าง แก้ไข

และจัดการการสลับกะงานได้ในทีเดียว

บอกلابันทึกเวลาทำงานบนกระดาษไปได้เลย

SuitePeople Time Clock จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องทำการป้อนข้อมูลเวลาด้วยตนเองอีกต่อไป

โดยการให้พนักงานบันทึกเวลาเข้าและออกงานจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

หรืออุปกรณ์มือถือได้จากทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไซต์งานที่ห่างไกล สำนักงาน หน้าร้าน คลังสินค้า

หรือร้านอาหาร การยืนยันตัวตนสองระดับที่เลือกใช้ได้

พร้อมการสแกนลายนิ้วมือและการบันทึกภาพจะช่วยขจัด "การฝากเพื่อนเข้างานให้" และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ และมั่นใจได้ว่าการเก็บข้อมูลเวลาจะถูกต้องแม่นยำ

พนักงานที่ทำงานหลายงานหรือทำงานให้ลูกค้าหลายราย จะสามารถเปลี่ยนสถานะของตนในระหว่างวัน และติดตามอัตราการจ่ายและชั่วโมงที่ทำงานตามสถานที่ตั้งและงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการเปรียบเทียบกำหนดการที่วางแผนไว้กับชั่วโมงที่ทำงานจริงในแต่ละวันได้

เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

แอปมือถือจะมอบประสบการณ์พนักงานที่ดีขึ้นด้วยการให้พนักงานของคุณสามารถติดตามเวลาของตนเอง สลับหรือยกเลิกกะ หาคณมาเข้ากะแทน หรือเปิดช่องทางพูดคุยกับ HR หรือผู้จัดการเพื่อถามคำถามหรือรับการรับรองเกี่ยวกับเวลาที่อนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทราบว่าพวกเขาทำงานไปแล้วกี่ชั่วโมง และมอบความยืดหยุ่นที่ช่วยเพิ่มสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

แอปมือถือยังช่วยแจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมรายวัน เช่น เมื่อพนักงานขอแลกกะ หรือลี้มบันทึกเวลาเข้าและออกงานในกะตามกำหนดการ

จ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างถูกต้อง

ด้วยกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดขึ้น ระบบที่จะคำนวณค่าจ้างได้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็น โซลูชัน Workforce Management ของ NetSuite มาพร้อมกลไกกฎค่าจ้างที่จะคำนวณชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลา และวันหยุดโดยอัตโนมัติ ทั้งยังจะใช้กับกฎและนโยบายของบริษัทของคุณเมื่อคุณสร้างกำหนดการอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการทราบเมื่อพนักงานรับชั่วโมงทำงานเพิ่มอีกไม่ได้แล้ว และช่วยให้อนุมัติชั่วโมงที่ทำงานแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ก็คือกระบวนการที่ราบรื่นสำหรับพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ดีขึ้น และต้นทุนที่ลดลง

ทำได้มากขึ้นด้วย Suite

SuitePeople Workforce Management ไม่เพียงแต่รองรับการวางกำหนดการ การเก็บข้อมูลเวลา และการคำนวณค่าจ้างเท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ NetSuite การเงินของคุณจึงจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์อีกด้วย บริษัทที่ใช้ SuitePeople Payroll จะไม่ต้องอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเข้าออกจาก NetSuite อีกต่อไป

วิธีนี้ช่วยขจัดกระบวนการที่ทำด้วยตนเอง ระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน และต้นทุนจากบริการบุคคลที่สาม โซลูชันแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียวช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลบัญชีเงินเดือนของคุณจะได้รับการโอนไปยังระบบ

บ ERP เพื่อลงรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปได้แบบเรียลไทม์
เพื่อให้ข้อมูลการเงินของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

โซลูชันการจัดการแรงงานแบบรวมศูนย์ทำให้มีเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลเวลาบัญชีเงินเดือน และการเงิน
โดยจัดข้อมูลเข้าและการดำเนินการด้วยตนเอง รวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล HR
ของคุณพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

NetSuite SuitePeople Workforce Management พร้อมให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์แล้ว

ดูว่า NetSuite 2023 รีลีส 1 สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคุณสมบัติทั้งหมดและวิธีใช้งาน โปรดดูที่ [บันทึกย่อรีลีส](#)

ข้อสำคัญที่สุดคืออย่าลืมขอสิทธิ์เข้าใช้บัญชีทดสอบ [ตัวอย่างรีลีส](#)

โดยตรงเพื่อดูว่าคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดจะทำงานอย่างไรกับข้อมูล เวิร์กโฟลว์ และการปรับแต่งของคุณ

*เนื้อหาข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของเรา
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่รวมอยู่ในสัญญาใดๆ ทั้งนี้ ไม่แสดงถึงข้อผูกมัดที่จะมอบเนื้อหา
รหัส หรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ และไม่ควรรนำมาใช้อ้างอิงเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อ การพัฒนา
การวางแผน ระยะเวลา และราคาของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ
ที่อธิบายไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Oracle อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังคงอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Oracle
Corporation แต่เพียงผู้เดียว*